



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าว มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จำนวน ๕ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบ ได้บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๐๑๐๑๐๐๐๑	๔	นางสาวเบญจมาภรณ์ จันดี	
๐๒	๐๑๐๑๐๐๖๑	๒	นายประสงค์ ชำนาญ	
๐๓	๐๑๐๑๐๐๓๓	๘	นางสาวจิตรา ศรีทอง	
๐๔	๐๑๐๑๐๐๖๒	๗	นางสาวชนิษฐา พิมพ์หนู	
๐๕	๐๑๐๑๐๐๐๒	๖	นางสาววจี รัชชัย	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ห้องประชุมสำนักวิจัยและ พัฒนาการป่าไม้ ชั้น ๒ อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้

ค) ประกาศรายชื่อ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ <http://forprod.forest.go.th/forprod/default.php>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชาติ กัลยาวงศา)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้